



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“มีชัย” แนะนำ ม.ราชภัฏรับมือออกนอกระบบ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติฯ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ว่า ปัจจุบัน มรภ. 40 แห่ง มีอัตราทั้งหมด 20,000 อัตรา เป็นข้าราชการเพียง 6,000 อัตรา เท่านั้น ที่เหลือเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้าง 14,000 อัตรา โดย มรภ.รำไพพรรณี ไม่มีข้าราชการเลย คาดว่าภายใน 10 ปี จะเหลือจำนวนข้าราชการเพียง 10% เท่านั้น ในขณะที่กฎหมายที่ใช้กำกับดูแล คือ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) จะดูแลเฉพาะ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ ส่วน พนักงานมหาวิทยาลัย ยังไม่มีกฎหมายรองรับ หาก มรภ.ยังเป็นส่วนราชการต่อไป ในที่สุดก็จะเป็นส่วนราชการที่ไม่มีข้าราชการ บริหารงาน

ประธาน สนช.กล่าวต่อว่าด้วยพื้นฐานของ มรภ.ที่แตกต่างกันทั้งด้านคน ทรัพยากร หากทุกคนออกนอกระบบแล้วอาจเป็นปัญหา ในขณะที่มหาวิทยาลัย รัฐที่เก่าแก่ซึ่งมีต้นทุนมากมาย ยังไม่พรวดพราดออกนอกระบบ มรภ.เองก็ควรจะทำ ค่อยๆออกนอกระบบ มีกฎหมายกลางเปิดช่องไว้ให้ มรภ.ที่พร้อมออกไปก่อน เช่น มรภ.สวนดุสิต, มรภ.สวนสุนันทา, มรภ.พระนคร ส่วนที่เหลือก็ค่อยศึกษาดูความเป็นไปของทั้ง 3 แห่งนี้ หากจะอยู่ในระบบราชการต่อไป ก็ต้องขออัตราข้าราชการ เพิ่มเติม ซึ่งตนคิดว่ารัฐบาลคงไม่ยอมให้ เพราะรัฐบาลกำลังหลอกตัวเอง โดย จำนวนข้าราชการลดลงแต่ไปเพิ่มคนในส่วนอื่นที่ไม่เป็นข้าราชการ

“ผมเสนอให้ มรภ.ร่วมกันตั้งองค์กรขึ้นในรูปแบบมูลนิธิ เพื่อระดมเงิน ทรัพยากร ต่างๆในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เช่น ว่าจ้างผู้อ่านผลงานวิชาการของอาจารย์ มรภ. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ มรภ.สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จัดทำวารสารวิชาการ ของตนเองที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และตีพิมพ์ผลงานของ อาจารย์ มรภ. รวมไปถึง การจัดสวัสดิการ การสะสมเงินออมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยว่าจ้าง มีอาชีพเข้ามาบริหารมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นนี้ ระดมเงินทุนในลักษณะเดียวกับกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. การรวมตัวกันของ มรภ.จะเป็นพลังในการ ต่อรองกับรัฐบาลให้รัฐสนับสนุน หากต่างคนต่างทำก็จะกลายเป็นเบี้ยหัวแตก” นายมีชัยกล่าว.